
  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

 

   วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
 

  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (๑) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 
 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    
   - ขอให้สมาชิกท่ีจะเดินทางไปยังพ้ืนที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรอง 
ได้ที่ส านักบริการทางการแพทย์ประจ ารัฐสภา 
   

  (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 
 

  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 

  จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมน าเรื่องการพิจารณาขอขยายเวลาไม่ได้บรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมอนุญาตให้น ามาพิจารณา คือ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานออกไปอีก ๖๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔  
  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  (๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
   ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 
เป็นผู้เสนอ) 
   เมื่ อประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้มีการให้สัมปทานอนุญาตเข้าท าประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณ พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ (อ าเภอปลายพระยา อ า เภออ่าวลึก) เป็นจ านวนหลายหมื่นไร่  
โดยมีระยะเวลา ๓๐ ปื ต่อมา เมื่อครบอายุสัมปทานได้มีมติคณะรัฐมนตรีไม่ต่อสัญญาสัมปทานในที่ดินดังกล่าว 
จึงท าให้บริษัทผู้ได้รับสัมปทานด าเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลและขอคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งศาลอนุญาต  
ให้คุ้มครองชั่วคราวตามค าขอ โดยในขณะนี้ใกล้ครบระยะเวลาการคุ้มครองชั่วคราวแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาที่บริษัทผู้ได้รับสัมปทานอ้างว่าได้มีการรังวัดที่ดินขอออก นส. ๓ แล้ว  
หรือการออกเอกสารสิทธิทับซ้อน ที่ดินของประชาชน หรือปัญหาที่ประชาชนจ านวนมากเรียกร้องที่ดินท ากิน
จากที่ดินสัมปทาน หรือปัญหา การบุกรุกครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยมีการจับกุมด าเนินคดีเป็นจ านวนมาก 
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หรือปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาที่เรื้อรังล่วงเลย
ระยะเวลาที่นานเกินควร ไม่มีความแน่ชัดว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป และปรากฏว่ามีการร้องเรียนว่า 
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะด าเนินการและออกมาตรการต่าง ๆ มาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีนี้ หากปล่อยปละละเลยให้ช้า ยิ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายและ
ความเดือดร้อนต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ในอันที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขและหามาตรการต่าง ๆ มาด าเนินการ เพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจนในที่ดิน
สัมปทานว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน  
และมีความจ าเป็นรีบด่วนในอันท่ีจะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 

   ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีญัตติในเรื่องท านองเดียวกันอีก จ านวน ๓ 
ญัตติ ให้น ามาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
   ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ปัญหาประชาชนบุกรุกพื้นที่สวนปาล์มน้ ามันที่หมดอายุสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ 
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
   ด้วย กรมป่าไม้ได้ให้สัมปทานอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ในการท า 
สวนปาล์ม จ านวนหลายหมื่นไร่ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ก าหนดระยะเวลาเช่านาน ๓๐ ปี และได้หมดอายุ
สัมปทานลง ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีไม่อนุญาตให้ต่อสัญญาสัมปทาน ทางกรมป่าไม้ จึงเข้าด าเนินการยึดคืน
พ้ืนที่ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ทางบริษัทผู้ได้รับสัมปทานพยายามด าเนินการ 
ท าเรื่องออกเอกสารสิทธิที่ดินขอใช้ประโยชน์ท าสวนปาล์ม แต่สวนปาล์มที่หมดอายุสัมปทานดังกล่าวบางส่วน 
ทางกรมป่าไม้ได้น ามาจัดสรรให้กับคนที่ยากจนไม่มีที่ดินท ากิน ท าให้ประชาชนจากหลายพ้ืนที่บุกรุกเข้าไป 
ยึดครองสวนปาล์มที่หมดอายุสัมปทานในหลายพ้ืนที่  จนเกิดการปะทะกันหลายครั้งกับฝ่ายบริษัทผู้ได้รับ
สัมปทาน นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนว่า พ้ืนที่บางส่วนมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์จาก
รายได้ปาล์มน้ ามัน เจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปจัดสรรที่ดินขายสิทธิครอบครองกันโดยผิดกฎหมาย เพ่ือเข้าไปเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์จากผลปาล์ม ท าให้เกิดปัญหาการบุกรุกครอบครองที่ดิน จนมีการจับกุมด าเนินคดีเป็น
จ านวนมาก เกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้ว่า 
รัฐจะด าเนินการแก้ไขปัญหาแต่ เกิดความล่ าช้ า ประกอบกับมีบุ คคลบางกลุ่ มแสวงหาประโยชน์ 
โดยการหลอกลวงและให้ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ท าให้ปัญหาไม่เป็นที่ยุติ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาส าคัญ
เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชน หากได้มีการด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่การบุกรุกและหามาตรการมา 
เพ่ือแก้ไขปัญหา ก็จะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
   ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
และแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในพื้นที่อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ) 
   เนื่องด้วยได้มีส่วนราชการและบริษัทเอกชนได้ขอใช้พ้ืนที่ จ านวน ๖๙,๖๕๐ ไร่  
ในพ้ืนที่ต าบลคลองพา และต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่ งมีการขอใช้ พ้ืนที่  
ดังนี้  กองทัพอากาศจ านวน ๑๙ ,๒oo ไร่  กองทัพบก จ านวน ๓๓ ,๕๕o ไร่  บริษัทเหมืองแร่กมลา  
จ านวน ๙,๘๐๐ ไร่ และบริษัทประมงชีวิต จ านวน ๗,๑๐๐ ไร่ แต่ปัจจุบันส่วนราชการและเอกชนดังกล่าว  
มิได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว ประกอบกับได้มีเกษตรกรในพื้นที่ได้เข้าครอบครองท าประโยชน์มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในที่ดินท ากินได้ เนื่องจากติดปัญหาเป็นที่ดินที่ส่วนราชการและ
เอกชนได้ขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวไว้ อีกทั้งเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถาบันธรรมาภิบาลไทยได้จัด
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เวทีเสวนาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร เรื่อง การปฏิรูปที่ดินสัมปทาน ณ ศาลาประชาคม อ าเภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือรับฟังปัญหาจากประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีประชาชนกว่า ๕,๐๐๐ คน เข้าร่วม
การเสวนาในเวทีดังกล่าว จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในอ านาจการ
ดูแลของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากทางกรมป่าไม้ได้มีการพิจารณา
ตรวจสอบและเห็นว่าสามารถส่งมอบที่ดินให้แก่ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพ่ือด าเนินการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรตามกฏหมายการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ จะท า
ให้การแก้ไขปัญหาที่ดินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและภาครัฐมาก
ยิ่งขึ้นต่อไปปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งในอันที่จะต้องเร่งด าเนินการศึกษาและแก้ไขปัญหา
ที่ ดิ น ท า กิ น ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น  เ พ่ื อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ไ ด้ 
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและยั่งยืน อีกท้ังยังสามารถลดความเหลื่อมล้ าให้แก่ประชาชน อันสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ าโดยการกระจาย 
การถือครองที่ดินแก่เกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไป 
   ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 
การบุ กรุกพื้ นที่ ส วนปาล์มน้ า มันที่ หมดอายุสั มปทานใน เขตพื้ น ที่ ภ าคใต้ และจั งห วัดกระบี่  
(นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ เป็นผู้เสนอ) 
 

   เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันมีบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วนและบุคคลธรรมดา  
ที่ได้รับสิทธิจากกรมป่าไม้ให้เช่าสัมปทานพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันในหลายเขตพ้ืนที่ของภาคใต้และจังหวัดกระบี่ 
ซึ่งสัมปทานดังกล่าวได้หมดอายุลง โดยบางพ้ืนที่หมดอายุมาแล้วหลายปี แต่พบว่าบริษัทเอกชนหลายบริษัท
ยังคงน าเครื่องจักรเข้าไปบุกรุกโดยการปรับถนน ปรับพ้ืนที่ภายในสวนปาล์มน้ ามันและเข้าไปอ้างสิทธิ
ครอบครอง เพ่ือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับอนุมัติให้ต่อใบอนุญาตสัมปทานจากกรมป่าไม้ 
อาทิเช่น บริษัท ยูนิวานิช จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ต้องการทวงถามความคืบหน้า 
การจัดสรรที่ดินท ากินสวนปาล์มน้ ามันที่หมดอายุสัมปทาน เพ่ือน าที่ดินเหล่ านี้ไปใช้ให้เกิดประโยขน์แก่ผู้ที่ 
ไม่มีที่ดินท ากิน โดยขณะนี้ประชาชนที่เดือดร้อนในหลายจังหวัด ได้พยายามเข้าชื่อเพ่ือเรียกร้องให้ภาครัฐ
พิจารณาจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรที่ไร้ที่ดินท ากิน ตามมติคณะรัฐมนตรีและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด าเนินคดีกับผู้บุกรุก ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังไม่มีการด าเนินการให้คืบหน้าแต่อย่างใด 
 

   จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ที่ผ่านมารัฐได้จัดสรรที่ดินให้กับเอกชนครอบครองโดยการออกสัมปทานให้กับ
ประชาชนซึ่งมีการถือครองที่ดินเป็นเวลานาน แต่การให้สัมปทานที่ดินยังไม่มีความรัดกุม ไม่เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน เมื่อมีการออกสัมปทานไปแล้ว ไม่มีการให้เอกชนปลูกป่าชดเชยคืนให้รัฐ อีกทั้งเอกชนเมื่อหมด
สัญญาแล้วไม่มีการส่งคืนพ้ืนที่และบางส่วนได้น าที่ดินไปขายให้กับต่างประเทศ ตลอดจนน าไปให้ประชาชน 
ที่ยากจนเช่าในราคาแพง ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรมุ่งเน้นให้มีการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ  
ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือแก้ไขปัญหาการสัมปทานที่หมดอายุแล้วไม่มีการคืนที่ดินได้ 
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ควรจัดสรรให้ประชาชนได้มีที่ดินท ากินเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะให้สัมปทานกับ
กลุ่มนายทุน และเมื่อหมดสัมปทานควรเวนคืนที่ดินกลับมา เพ่ือให้มีที่ดินจัดสรรให้กับประชาชนเพ่ือท ากิน
ต่อไป อีกทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง ไม่ควรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรที่ดิน ควรเปิดโอกาส  
ให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากที่ดินท ากินให้มากที่สุด ควรเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชน  
ที่ยากไร้ได้มีที่ดินท ากินอย่างถูกต้อง หากสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินได้ด้วยการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรม 
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จะช่วยลดปัญหาเรื่องที่ดินได้ เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขในการด าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีที่ดินท ากิน  
มีอาชีพ อันจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน 
   เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และผู้ เสนอญัตติได้กล่าวสรุปแล้ว 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งญัตติทั้ง ๔ ญัตติ ให้คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณา ก าหนดเวลาพิจารณาจ านวน ๙๐ วัน   
 

   ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
   ด้วย อ่าวมาหยา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่ชายหาดที่มี
ชื่อเสียงทางภาคใต้ของไทยในบริเวณกาะพีพี ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ ความสนใจและเป็นที่นิยม
ท่องเที่ยว จนเป็นที่กล่าวถึงมายาวนานว่า "สวรรค์แห่งอันดามัน" สถานที่ท่องเที่ยวอ่าวมาหยาสร้างงาน  
สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว กิจการร้านค้า และร้านอาหาร รวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบท าให้เศรษฐกิจครัวเรือนท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
กรณีกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศปิดอ่าว 
มาหยา เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากค้นพบว่า สมอเรือท าให้แนวปะการังได้รับความเสียหาย 
โดยครั้งนั้ นรัฐบาลตั้ งใจจะปิดอ่าวเพียง ๔ เดือน แต่ท้ ายสุดได้ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นปิดอ่าวมาหยา 
อย่างไม่มีก าหนด ด้วยเหตุผลเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีปิดอ่าวดังกล่าวจึงเป็น  
เรื่องส าคัญเพราะส่งผลกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ การสร้างงาน  
สร้างรายได้ของประชาชน กระทบต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน จึงควรศึกษาสอบ  
หาข้อเท็จจริงโดยสภาผู้แทนราษฎร ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
และภาคประชาชน มีส่วนร่วมกันพิจารณาปัญหา ผลกระทบและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
   จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ในป ระ เด็ น ต่ าง  ๆ  อาทิ  ขอให้ แผน การปรับ ป รุ ง อ่ าวมาห ยา ให้ ยึ ดหลั ก ธรรม าภิ บ าล เป็ นหลั ก  
เพ่ือให้ชายหาดอ่าวมาหยาและเกาะพีพีกลับมาเป็นจุดขายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกครั้ง พร้อมทั้ง 
ควรออกมาตรการการจัดสรรโควตาให้แก่ผู้ประกอบการด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพการบริการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ และความสมดุลเพ่ือให้ทุกคน
สามารถใช้ประโยชน์จากอ่าวมาหยา โดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติอีก นอกจากนี้ ปัญหาส าคัญของการปิด
อ่าวมาหยาควรมีมาตรฐานที่ชัดเจน มีมาตรการควบคุมเพ่ือให้อ่าวมาหยาคงความสวยงาม และรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงปัญหาส าคัญมิใช่
การปิดหรือเปิด แต่จะต้องมีมาตรการที่สมดุลในการรักษาไว้ซึ่งเศรษฐกิจ คือ ปากท้องของชาวบ้านในพ้ืนที่ 
โดยต้องค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย รวมถึงการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวอย่างโปร่งใส มีคุณภาพ มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่น 
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนการท่องเที่ยว 
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   อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางส่วนได้ให้ข้อสังเกตว่า การปิดอ่าวมาหยา สร้างความ
เสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ได้มีกองถ่ายภาพยนตร์เข้าไปขุดเจาะพ้ืนที่
และท าลายต้นไม้ให้เกิดความเสียหาย ท าให้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐควรถอดบทเรียนจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมอีก โดยจะต้องจัดมาตรฐานผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
การจ ากัดนักท่องเที่ยว การจัดท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ การจ ากัดโควตาผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน (Standard Tourism) ได้รับอนุญาตให้รับนักท่องเที่ยว
เพ่ื อน า เที่ ย วที่ อ่ าวม าห ยาได้ เท่ านั้ น  เ พ่ื อ จะได้ อนุ รั กษ์ ธ รรมชาติ ไว้ อย่ า งยั่ งยื น  สิ่ งส าคัญ คื อ  
ต้องมีการถอดบทเรียนจากการปิดอ่าวมาหยา เพ่ื อจะได้น าไปใช้กับอุทยานอ่ืน ๆ ในการปกป้องดูแล 
ตลอดจนบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้ได้มาตรฐาน จัดสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมอุทยาน 
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และไม่ท าลายธรรมชาติ 
   เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และผู้ เสนอญัตติได้กล่าวสรุปแล้ว 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณา ก าหนดเวลาพิจารณาจ านวน ๙๐ วัน   
 

   ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย  
(นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ) โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีญัตติในเรื่องท านองเดียวกัน  
จ านวน ๘ ญัตติ ให้น ามาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
   ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
การศึกษาสถานการณ์กลไก กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตรช์าติ (รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ เป็นผู้เสนอ) 
   ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  
(นายธนกร ไชยกุล และ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 
   ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อสนองต่อ
ตลาดแรงงานในอนาคต (นายรุ่งโรจน์ ทองศรี และ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ) 
   ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ศึกษาการตรากฎหมายการศึกษาแห่งชาติ (ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง) (รศ.สุรวาท ทองบุ เป็นผู้เสนอ) 
   ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
   ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางและส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ  
(นายสมชาย ฝั่งชลจิตร และ นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ เป็นผู้เสนอ) 
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   ๗. ญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (นายประกอบ รัตนพันธ์ 
และ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นผู้เสนอ) 
   ๘. ญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการสร้างสื่อทีวีดิจิทัลเด็กและเยาวชน  
(นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ) 
   เนื่องด้วยการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน หรือทรัพยกรมนุษย์ของ
ประเทศ ประเทศใดมีประชากรที่มีความรู้การศึกษาดี ย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นพัฒนาตามไปด้วย ปัจจุบัน
กระแสโลกด้านต่าง ๆ ก าลังเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและ
การเมืองการปกครอง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยควรมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีทักษะและใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาศักยภาพของคนไทย เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และตลาดแรงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต เพ่ือให้
เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงหลักสูตรการสอน น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การศึกษา เพ่ือให้รัฐบาลได้น ามาเป็นแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการศึกษา
ของประเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน เกิดการบูรณาการศึกษาในรูปแบบใหม่ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม และแข่งขันกับนานาประเทศได้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทั้งในด้านวิชาการและการสร้าง
อาชีพให้กับเด็กและเยาวชน อีกท้ังส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ 
ควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการบริการจัดการการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่บุคลากร  
   จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ควรปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความ
สะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา และตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
คนไทยให้มีความเป็นพลเมืองผ่านระบบการศึกษา เนื่องจากระบบการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยใน
ขณะนี้ ยังไม่มีความทันสมัยทันกับสถานการณ์ จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการใหม่ เพ่ือให้มีความเหมาะสม 
เพราะการศึกษาคือพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคม ต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนให้มี 
ความเหมาะสม บุคลากรด้านการศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ควรมี 
การปรับปรุงและปรับแผนการเรียนการสอนในทุกระดับ เพ่ือสอดรับกับบริบทสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป  
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ เด็กและเยาวชนที่จบไปมีงานท า มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีวศึกษา จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ เหมาะสมตรงกับ  
ความต้องการของตลาด  นอกจากนี้  การปฏิ รูปการศึกษาจะท าให้ เกิดการลดความเหลื่ อมล้ าได้  
เพราะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการมีงาน มีอาชีพ ทั้งนี้ หากในชนบทและชุมชนมีคุณภาพ
การศึกษาดีเท่ากับในเมือง จะท าให้เด็กในชุมชนไม่แข่งกันเข้าไปเรียนในเมือง อันจะเป็นการลดความแออัด 
และความเหลื่อมล้ าทางสังคมได้ 
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   เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และผู้ เสนอญัตติได้กล่าวสรุปแล้ว 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณา ก าหนดเวลาพิจารณา 
จ านวน ๙๐ วัน   
 
ปิดประชุมเวลา ๑๘.๒๕ นาฬิกา 
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